
 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ครั้งที่ 2 / ๒๕66 

วันที่  13  กุมภาพันธ์  ๒๕66 

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ อบต.แหลมผักเบี้ย 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 

๑. เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๒. เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๓. เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ 
๔. เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๕. เรื่อง อื่นๆ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.36 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสขภณ  เพ่ิมสิน ท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุมหัวหน้าส่วน , พนักงานส่วนต าบล , ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระต่างๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  - เนื่องจากผม นายสขภณ  เพ่ิมสิน ท าหน้าที่ประธานในที่ 

ประชุมหัวหน้าส่วน , พนักงานส่วนต าบล , ลูกจ้างองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล เป็นการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์   2566  ครั้งที่ 
2/2566 ในวันที่  13  กุมภาพันธ์  2566 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  ที่เสนอให้ท่ีประชุมทราบและถือปฏิบัติ 
ประธานฯ  - จากการที่ไปประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอบ้าน

 แหลม ดังนี้ 
  เรื่องแรก  งานพระนครคีรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขอให้เชิญชวนพนักงาน

 อปท.แล้วก็ผู้น าชุมชนนะครับไปไปร่วมงานกันเยอะซึ่งในวันแรกก็จะมีพิธี
 เปิดอยากให้ไปช่วงประมาณบ่ายประมาณบ่าย 3 โมง  งานจะเริ่มตั้งขบวน
 โดยแต่ละต าบลมีตัวแทนต าบลละ 20 คน แบ่งเป็นคนขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น จ านวน 10 และก านันผู้ใหญ่บ้านอีก 10  คน  โดยงานจะเริ่ม
 ต้ังแต่วันที่วันที่17 มี.ค. 

  เรื่องท่ี สอง ก็คือเรื่องการปฏิบัติงานนะครับการปฏิบัติงานก็คืออย่างที่บอก
 ก็คือเรายังใช้กฎระเบียบในการขาดลามาสายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่
 เพ่ิมเติมมาก็คือในเรื่องของการบริการประชาชนนะครับมีหลายคลิปหลาย
 ฝ่ายครับเพราะไม่อยากให้เรื่องที่ชาวบ้านมาติดต่ออบตแต่เวลา 8 โมงครึ่ง
 เกิดในท้องถิ่นของเราแต่ว่าผมสบายใจอย่างหนึ่ง ก็คือยังดีมีคุณ
 พิมพ์ภัคชญามาแต่เช้าก็ ถือว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าจริงๆก็เกรงใจ
 คุณพิมพ์ภัคชญาเหมือนกันนะครับ เพราะว่ามันมีเคยเห็นคลิปล่าสุดที่ เป็น
 เข้าไปติดต่อกดบัตรคิวอะไรเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เวลา 08.30 น. แต่ ไม่ มี
 เจ้าหน้าอยู่ในส านักงานเลยสักคน ถ้ายังไงพ่ีเอมาถึงให้รับเรื่องไว้ก่อนเลย
 นะครับ 

  เรื่องที่ สาม ก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับแต่
 ว่าเป็นเรื่องของการที่ เกิดความไม่พอใจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
 ประสานงานกับประชาชนผู้น าชุมชนหรือได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาก็คือ
 จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาลงโซเชียล ซึ่งเราก่อนจะท าอะไรลงไปโซ
 เชียลเนี่ยครับอยากให้ระวังนิดหนึ่งเพราะสิ่งที่คุณพูดลงไปเนี่ยครับมันจะ
 กลายเป็นหลักฐานทั้งหมดเลยคุณลบไม่ทันหรอกเชื่อผมก็พยายามให้พูดคุย
 กันนะครับหรือว่าถ้ารับเรื่องจากชาวบ้านเกิดมีปากเสียงปะทะหรือเกิด
 ความพึงพอใจไม่ดีส าหรับชาวบ้านที่มากระทบอย่าเพ่ิงไปอะไรในโซเชียลนะ
 ครับเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องยาวรวมถึงเรื่องการการใช้รถยนต์เดินทางไป
 ราชการจะไปกินข้าวหรือร้านกาแฟในเวลาที่ไม่ใช่เวลาพักเที่ยงอยากให้
 ระวังกันด้วย 
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ที่ประชุม  - รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธาน - ในวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอที่ประชุมพิจารณา  
ประธาน  - ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายงานว่ามีงานตกค้างอะไรบ้างครับ 
สุธินันท์  - เรื่องของ ITA   จะมีในส่วนของ IIT คือ ส่วนที่เจ้าหน้าที่อบต. 

 จะต้องกรอกข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด  27  คน  ยกเว้น ปลัด อบต. และจูนฑิตา
 แต่ว่าพอเช็คในระบบค่ะมีท าแล้ว ทั้งหมด 21 คนค่ะอีก 6 คนนะคะไม่
 ทราบว่าคือใคร  และในส่วนของ EIT คือ ส่วนที่ ให้ประชาชน               
 ตอบแบบสอบถามจะต้องท าทั้งหมด  40  คน  ซึ่งตอนนี้มีกรอกทั้งหมด 
 10 คนยังไม่ครบอีก 30 คน 

ประธาน  - สามารถเช็คในส่วนของ IIT ได้ไหมว่ามีใครบ้างที่ยังไม่ได้เข้าไป
 กรอกข้อมูล 

สุธินันท์  - เมื่อปีที่แล้วเราใช้วิธีการกรอกข้อมูลโดยใช้เลขบัตรประชาชนก็จะ
 เข้าไปป้อนข้อมูลเลขบัตรประชาชนทราบได้เลยว่าใครยังไม่กรอกข้อมูลแต่
 ในปีนี้จะใช้วิธีการคือใส่เบอร์โทรศัพท์ทางระบบจะส่ง OTP ในเครื่องที่ป้อน
 ข้อมูลและน ารหัสOTP ที่ได้ใส่ในระบบเพ่ือจะเข้าไปกรอกข้อมูลได้  ซึ่งดิฉัน
 จะไม่ทราบว่าแต่ละคนจะได้รหัสอะไรจึงต้องขอให้แต่ละคนเข้าไปเช็ค
 ข้อมูลเอง  ในส่วนของ EIT จะอาศัยว่ามีผู้มารับบริการให้ช่วยกรอกให้โดย
 ไปฝากให้กองช่างช่วยเมื่อเวลาที่มีคนมารับบริการซึ่งตอนนี้ยังได้ไม่ครบค่ะ 

ประธาน  - ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 จะมีเจ้าหน้าที่มีตั้งโต๊ะเพ่ือรับ
 สมัคร  อสทล. ยังไงไปให้เขากรอกข้อมูลตรงนั้นก็ได้นะ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
อัชรา - เรื่องโครงการปี 67 เราจะเริ่มเรื่องของการวางแผนแล้วนะค่ะก็

อยากจะให้ส่งไปก่อนนะค่ะ ถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรยังไงเรื่องของการเขียน
โครงการอยากจะเสนอโครงการใหม่หรือว่าเปลี่ยนชื่อโครงการหรือว่า
เปลี่ยนบ้าง สามารถปรึกษาได้นะค่ะเพราะว่าดิฉันอยากจะได้ชื่อโครงการ
แล้วก็ในเรื่องของประมาณก่อนเป็นไปได้โครงการเรื่องของการด าเนินงานก็
อยากจะมาให้รู้รายละเอียดด้วยนะคะอันนี้ดิฉันขอเลยเดือนนี้เพราะว่าบาง
คนอาจจะไม่ได้เสร็จแล้วก็ส่งแล้วอาจมีการแก้ไขโครงการ  

ศินุช - เรื่องการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ท าเรื่องขออนุมัติจาก
นายกขยายเวลาช าระภาษีฯออกไปอีก 2 เดือน 

ฐิดาวรรณ - ส่วนในด้านของการเงินนะคะตอนนี้รายงานผลมาจาก สตง.กลับ
มาเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็คือถูกต้องเป็นไปตามระเบียบส าหรับปี 
65 ค่ะส่วนเรื่องการเงินเริ่มซื้อด้านครุภัณฑ์อะไรเพราะว่าเช็คดูมีเงินเข้า
ตอนนี้เงินมียอดรับและจ่ายเท่า ๆ กันแล้วสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้เลยค่ะ 

 อยากจะขอนายกนิดหนึ่งตอนนี้มันเป็นอยู่ในช่วงเวลาจัดเก็บภาษีซึง่ตอนนี้
ทางกองคลังคนไม่มากและก็ภาษีเป็นตัวใหม่คือที่พ่ีแอนไปอบรมเรื่อง 
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 โปรแกรมการเก็บภาษีออนไลน์ซึ่งเป็นโปรแกรมใหมย่ังไม่เคยท าเลยคือ

ตอนนี้มันเหมือนเขาจะมีระเบียบอะไรไม่ให้เก็บออนไลน์เพ่ือเข้ากลุ่มการ 
 ท างานในอนาคตขึ้นมาท าให้ตอนนี้เราขยับเวลาระยะเวลาบางทีอาจจะ

ออกงานนอกท่ีแบบไม่ค่อยสะดวกเรียกได้ว่าจัดเก็บตอนนี้ต้องรีบให้ผ่านพ้น
ประมาณเดือนมีนาเราจะต้องออกหนังสือแจ้งคือขั้นตอนต้องท าออนไลน์
ใหม่ทั้งหมด 2,000 รายแล้ว 2,000 รายน้องจูเนียร์ประมูลเสร็จเพียง
จะต้องเข้าระบบอยู่ซึ่งมันใช้เวลาเยอะนิดนึงพอเสร็จก็จะต้องออกจดหมาย
กลัวจะไม่ทัน 

รุ่งนภา - ในปีนี้โครงการขอให้ท าแผนหลัก จะไม่มีการประชาคมแต่ละ
หมู่บ้านจะจัดประชาคมพร้อมกันเลยทั้ง 4 หมู่ 

ประธาน - เดือนมีนาคม จะเสนอของบประมาณจากจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

รุ่งนภา   - ถนน ดี 18 ท าเรื่องขอไปยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า  ในส่วนของ
กล้องวงจรปิดก็จะต้องประสานกับอ าเภออีกค่ะ 

ประธาน - เรื่องของการฝั่งถังขยะเปียก  ผมทราบว่าข้อมูลมาว่าที่จะต้องให้มี
การฝั่งถังขยะเพราะต่อไปในอนาคตเราจะได้ค่าเครดิตคาร์บอนซึ่งจะโอน
งบประมาณเข้าอบต.ของเราจึงจะต้องมีการเร่งรัดให้ด าเนินการ ตอนนี้ของ
เราไปถึงไหนแล้ว 

สุธินันท์ -  ยอดท่ีคีย์เข้าระบบในตอนนี้อยู่ที่ 62 เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ 
จูนฑิตา - เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนนี้จะมีการรับสมัครเด็ก ภาคเรียนที่ 1  

มีจ านวน 7 คนที่อยู่ 3.5 ปี ซึ่งจะต้องส ารวจว่าจะยังอยู่กับเราที่ศูนย์ฯอีก
หรือไม่  และต้นเดือนมีนาคม  จะด าเนินการรับสมัครเด็ก  และจะรับเด็ก
แค่ 25 คน เนื่องจากตอนนี้มีเด็กท่ีศูนย์ฯ 28 คน ซึ่งเราไม่สามารถดูแลได้
อย่างทั่วถึงจึงคิดว่าภาคเรียนที่ 1 นี้เราจะรับสมัครเด็กเพ่ิมให้อยู่ในยอด 
25 คน 

พิษณุ - เรื่องของสิ่งแวดล้อมคือตอนนี้รถขยะตัวคานบดอัดผุจะต้องน ารถ
เข้าซ่อมซึ่งจะต้องใช้เวลาในการซ่อม 3 วันจะเสร็จในวันพุธและจะออกเก็บ
ขยะได้ในวันพฤหัสบดีครับ 

สุนันทา - ประชาสัมพันธ์ให้ทราบตั้งแต่วันที่  13 – 21  กุมภาพันธ์  
2566  จะเปิดรับสมัครนักประชาสัมพันธ์  และจะมีการสอบในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2566  และจะมีการปรับต าแหน่ง 3 ต าแหน่งเป็นภารกิจ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของท าเอกสาร ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเข้าก.อบต.
พร้อมกันเดือนเมษายน 2566  ซึ่งต าแหน่งที่จะปรับเป็นภารกิจก็จะมี 3 
คน คือ นายณัฐพงษ์  ละออเอ่ียม  นายพิษณุ  กลิ่นพุดตาน  นายณรงค์  
บัวเรือง 
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ที่ประชุม - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ 

ประธาน   - ในส่วนของวาระนี้มีใครจะเสนอเรื่องอะไรอีกบ้างไหม 
 สุนันทา   - เรื่องการขาด ลา มาสาย ในเดือน มีนาคม  2566  จะมีการขีด
    เส้นในเวลา  09.00 น.  เพ่ือเสนอปลัด และนายกต่อไป  เพราะฉะนั้นใคร
    ที่ติดปัญหาให้แจ้งกับหัวหน้าส่วนหรือนายกในไลน์ให้ทราบนะค่ะ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 สุธินันท์   - ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประจ าเดือน เรื่อง โควิด ๑๙ เป็นเหตุ 
    เรื่องนี้เป็นกรณีการปกปิดข้อมูลการติดเชื้อโควิด ๑๙ ของผู้ป่วย ท าให้ 
    ผู้ป่วยรายอื่นติดเชื้อและเสียชีวิตไปด้วย มาดูว่าผู้เสียหายจะขอข้อมูลอะไร
    ได้บ้างนาย ก น ามารดาชื่อนาง ข เข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาล
    มหาวิทยาลัย A ระหว่างรักษาตัวพบว่าผู้ป่วยและผู้ติดตามเฝ้าไข้ห้องใกล้
    กับห้องนาง ข ได้ตรวจพบเชื้อโควิด ๑๙ โดยปกปิดข้อมูลไม่ยอมบอก 
    เจ้าหน้าที่คัดกรอง ท าให้นาย ก และนาง ข ติดเชื้อโควิด ๑๙ ด้วย และนาง 
    ข ได้เสียชีวิตลง นาย ก ได้ร้องเรียนไปยังกระทรวงเพ่ือตรวจสอบ 
    ข้อเท็จจริงแต่ได้รับการปฏิเสธการรับผิดชอบทั้งหมดจากโรงพยาบาล 
    นาย ก จึงมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย A ขอรายชื่อและต าแหน่งของ 
    คณะกรรมการบริการโรงพยาบาลและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
    กรณีดังกล่าว รวมถึงรายงานการประชุม มหาวิทยาลัย A ปฏิเสธการ 
    เปิดเผยโดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นรายงานการแพทย์หรือ
    ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคล
    โดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
    ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความ 
    ปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
    เดียวกัน นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล 
    ข่าวสารเฉพาะในส่วนของรายชื่อและต าแหน่งของคณะกรรมการบริการ
    โรงพยาบาลและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว 
    คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหาร
    ราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย พิจารณาสรุปว่า ข้อมูลข่าวสาร
    ตามอุทธรณ์ เป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงาน
    ของรัฐ และไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
    ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยได้ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
    ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การเปิดเผยให้กับผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็น
    ผู้มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวจะแสดง
    ให้เห็นถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จึง
    วินิจฉัยให้มหาวิทยาลัย A เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อุทธรณ์มีข้อสงสัยการ
    ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือ 
 
 
 
 



 
-5- 

 
    ไปที่ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัด
    ส านักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ /๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙  
    (www.oic.go.th)  
 ที่ประชุม  - รับทราบ  
 ประธาน   - ในวันนี้เรามีกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   
    กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ปลุกจิตส านึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้แก่
    พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในการปฎิเสธการรับของขวัญและของ
    ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเราจะกล่าวค าปฏิญาณตนกันใน
    วันนี้ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจ านงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ  
    “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าว
    เป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์และสั่งการให้
    ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยุ่งเก่ียวกับ
    อบายมุข ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบตลอดถึงป้องกัน
    ไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ 
    ประเทศชาติเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาดปราศจาก 
    อบายมุข องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยขอประกาศตัวเป็น 
    หน่วยงานใสสะอาด ปราศจากอบายมุขตามเจตนารมณ์การป้องกันและ
    ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร และให้
    คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  ต้องปฏิบัติ
    ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
    1. ไมท่ าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้
    มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนท าหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  
    เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้ 
    1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น 
    ทองค า อัญมณี อสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งของในท านองเดียวกันกับผู้มีส่วน
    เกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานราชการและ 
    หน่วยงานเอกชน 
    1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อัน
    เป็นการชักน าให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับ
    ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และ
    ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กัน
    ในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส 
    1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือน าเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์
    อ่ืนใดกับผู้ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพ่ือแลกกับสิทธิ
    พิเศษที่ไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตาม 
    กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 
    2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทาง
    ราชการ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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    3. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรม
    ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผล
    เกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อมพนักงานต้องแจ้งให้ 
    ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ 
    ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
    4. ผู้ที่กระท าทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย
    ตามระเบียบที่ทางราชการก าหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทาง 
    กฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 
    5. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องตระหนักถึงความส าคัญในการ
    เผยแผ่ ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาและท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร 
    และผู้ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
    เพ่ือให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการ
    คอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง
    การมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
    6. องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษา 
    วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชั่น อบายมุข และการให้หรือ
    รับสินบนเป็นการกระท าท่ียอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคลใด
    ก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
    7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขฉบับนี้ใช้ 
    ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่สรรหาหรือการ 
    คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงานพนักงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา
    ทุกระดับสื่อสารและท าความเข้าใจกับพนักงานเพ่ือใช้ในหน้าที่ท่ีอยู่ใน 
    ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    8. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วน
    ต าบลแหลมผักเบี้ย ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อ
    ร้องเรียนการกระท าที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิด 
    ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่อง 
    ทางการรับเรื่องที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุ
    รายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน
    หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข 
    โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกันได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้ 
    8.1 แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 032-478066 หรอืทางเว็บไซด์ของ
    องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย www.laemphakbia.go.th 
    8.2 แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงที่นายกองค์การ
    บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
    ผักเบี้ย  64 หมู่ 2 ต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
    76100  
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    9. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้
    ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าเจตนาสุจริต องค์การบริหารส่วนต าบล
    แหลมผักเบี้ย จะปกปดิชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน
    หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น
    ความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการ 
    ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อเป็น
    การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลใน
    การสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดหรือ
    ความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็น
    พยานหรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยโดยตรง 
    ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที ที่เก่ียวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มี
    หน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและ
    ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่ 
    เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
    10. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ตลอดจนการไม่
    ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเพ่ือให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
    และประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
    และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุของค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยได้ 
    ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
          10.1 ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นและ
    องค์กรปลอดอบายมุข ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ 
    10.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ 
    องค์กรปลอดอบายมุขผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วน 
    ต าบลแหลมผักเบี้ย               
 ประธาน  -          มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
 

 ปิดประชุมเวลา      14.34  น.  
 

      (นางสุธินันท์   บุญกอง)               

        ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  / ผู้จดรายงานการประชุม 

 

       (นางอัชรา เสริมทรัพย์) 

  หัวหน้าส านักปลัด / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

      (นายสขภณ  เพิ่มสิน) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

  

 


